



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

ที่ สภ.พ.01 / ว. ๐๒๘

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้อำนวยการสถาบัน / ผู้อำนวยการสถานพยาบาล / ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการฯ ปี ๒๕๖๖

สภาการพยาบาล ในฐานะองค์กรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ฯ ส่งเสริมความรู้ ความสามัคคี ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและความเป็นธรรมให้กับสมาชิก  
ตลอดทั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ

ในการนี้ สภาการพยาบาล ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายฯ ของสภาการพยาบาล  
จัดประชุมวิชาการ เพื่อให้สมาชิกสภาการพยาบาลได้ทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างทั่วถึง  
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “จริยธรรมและ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” โดยกำหนดจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๓ เขตสุขภาพ  
ที่ ๑๓ วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๗ R ๑-๒ ชั้น ๗ อาคาร R โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท/คน ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ๗.๕ หน่วยคะแนน โดยผู้เข้าร่วม  
ประชุมเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัด ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ  
สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมและชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทาง <https://services2.tnmc.or.th/landing> หรือ  
QR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในรูปแบบ onsite เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ  
ตามโครงการดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



QR Code  
ลงทะเบียน

ดร.ราศรี สีนะกุล

(ดร.ราศรี สีนะกุล)

เลขาธิการสภาการพยาบาล

สำเนาเรียน : หัวหน้าพยาบาล

ผู้ประสานงาน : นางสาวศศิรินทร์ ขอบทำกิจ / นางสาวชลธิ์ อ่อนตา

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๖ ๗๕๕๘ โทรสาร ๐๒ ๕๘๙ ๗๑๒๑ line ID : @985rkxj

สภาการพยาบาล อาคารนครินทร์ศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thailand Nursing and Midwifery Council Nagarindrasri Building, C/O Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000